

ใครอยากดวงดี ปี2552 เชิญ..ทางนี้ค่ะ

นำเสนอเมื่อ : 2 ม.ค. 2552

ใครๆ ก็อยากดวงดี จากนี้ถึงปี พ.ศ.2552 หากอยากเปิดช่องรับโชค เปิดโอกาสให้แผ่นดิน ในแต่ละราศีควรเร่งมือ “เปิดประตูดวง” ดังต่อไปนี้



ราศีเมษ

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. – 13 พ.ค.

ให้รีบเสริมดวงด้วยการปลูกต้นไม้พุ่มไม้หรือดอกไม้สดๆ กับสิ่งมีชีวิตนั้น มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทั้งในทางเสริมสร้างและในทางบั่นทอนมนุษย์ เป็นตัวเชื่อมระหว่างฟ้ากับดิน ดังนั้น การปลูกต้นไม้ในปีนี้จะช่วยให้อายุยืนยาวและมีความสุขตลอดชีวิต เป็นตัวแทนของการเจริญก้าวหน้าของนครราชสีมา ต้นไม้ที่เป็นสิริมงคลที่ควรปลูกคือ ต้นขนุนกับต้นราชพฤกษ์ ใหนานปลูกในทิศทางตะวันตก เวลาปลูกหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และควรปลูกในเวลาบ่าย ตะวันคล้อยจากดวงตะวันไปแล้ว จึงจะเกื้อหนุน ถ้าวางเงินฯ หลัง 16.00 น. ไปแล้ว จะยังมีดี ปลูกเสร็จให้ตามดูแลต้นไม้ต้นเดิมเติบโตด้วยดีได้ชีวิตจะมีดวงดวงเจริญก้าวหน้า



ราศีเมถุน

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 14 พ.ค. – 13 มิ.ย.

เปลี่ยนที่อยู่บาง สดุดีปลาไปพักผ่อนในอุทยานต่างๆ หรือไปนอนรีสอร์ทต่างๆ ที่ต่างถิ่นเพื่อรับสัมผัสธรรมชาติ ความผ่อนคลายจะช่วยให้คุณคิดอะไรออก อีกอย่างจะได้เห็นสิ่งธรรมชาติของชีวิต ที่มีการเกิด การเปลี่ยนแปลง ความสดชื่นและรุ่งโรจน์ในทีเดียวกัน และแก่เคสด้วยกรหาของแก บิดา มารดา โดยเป็นของโชติจำเป็นจะหลีกเลี่ยงให้สิ่งที่ไม่เป็นประจํา ของแม่จำนวน 19 อย่าง ของพ่อ 9 อย่าง และอาหารนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณครองทานใหนานมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และขอพรจากทาน พรอันใดจะประเสริฐเทพพรของ บิดา มารดา เป็นไม่มี



ราศีเมถุน

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 14 มิ.ย. – 14 ก.ค.

สิ่งที่ทำแล้วเสริมดวงชะตา คือการบริจาคทรัพย์ให้กับมูลนิธิต่างๆ ที่ช่วยเหลือผู้คนที่ด้อยโอกาส เช่น มูลนิธิเด็ก, มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ (โรงเรียนศรีสังวาล นนทบุรี), มูลนิธิสงเคราะห์, มูลนิธิสายใจไทย, มูลนิธิอาเนมที่ดิล เหล่านี้ เป็นต้น เพราะดวงคุณต้องช่วยเหลือเกื้อกูลจึงจะได้รับกรเกื้อหนุนจากโชคชะตา การเป็นผู้ให้จะยังได้รับกลับคืน เป็นการสร้างทานบารมีให้เพิ่มยิ่งขึ้น การทำบุญตลอดทุกสัปดาห์ ทุกเดือน แล้วอุทิศบุญกุศลให้เทพเทวาที่รักษาตัวคุณ แล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนา



ราศีกรกฎ

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 15 ก.ค. – 16 ส.ค.

ควรหาโอกาสไปสักการะเสด็จพ่อ ร.5 พระปิยมหาราช เพื่อขอขบารมีในกรเสริมเพิ่มพลังชีวิต อุปสรรคที่ติดขัดจะได้ผ่อนคลายไปได้ จะเป็นที่ไหนก็ได้ที่มีอนุสาวรีย์ของท่านไว้ให้เคารพ ไม่จำเป็นต้องเป็นที่กรุงเทพรใด เพราะบารมีของท่านแผ่ไพศาล ปกเกล้าปกกระหม่อมต่อปวงชนชาวไทยยิ่งใหญ่ไพศาล แสดงเป็นพระบรมรูปที่อยู่ในสาธารณะ มีไชโรปเคารพภายในของทานเอง



ราศีสิงห์

☘️ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ส.ค. – 16 ก.ย.

ควรหาโอกาสไปปฏิบัติธรรม เพราะบุญทานนั้นจะช่วยให้คุณมีสติไม่ผลิผลามก้าวพลาด สุขภาพสตรีให้ไปบวชชีพราหมณ์ ใหน้บวชหนุ่มชวและรับศีล 8 อย่างน้อย 3 วัน สุขภาพบุรุษที่หาโอกาสไปบวชพระบวชเณรสังฆะหนึ่งเป็นการตายจากชีวิตฆราวาสไป เป็นนักบวช แล้วคอยกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งเมื่อสักออกมา จะช่วยให้อายุยืนยาวและสุขภาพแข็งแรงดี



ราศีกันย์

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.

จงเร่งปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความสะอาด เรียบร้อย จะเป็นการจัดวางจิตเพื่อให้อายุยืนยาวได้อย่างเต็มที่ เมื่อความเป็นอยู่ดี ย่อมเสริมบารมีให้ความคิดความอ่านแล่นได้ดี การงานจะเจริญก้าวหน้าไปโดยดี ท่านใดที่บานมีศาลเจ้าที่หรือศาลพระภูมิ ให้หมั่นทำความสะอาดบดกวาดเช็ดถู เพราะดาวพฤหัสบดีที่ส่งพลังในทางเป็นคุณเสริมดวง สถิตอยู่ที่บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย



ราศีตุลย์

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.

ควรหาโอกาสไปท่องเที่ยวพักผ่อนในต่างดินแดน แดน หรือไปเที่ยวทะเลเกาะแก่ง ไปเที่ยวป่าเขาสำเนาไพร กลับมาแล้วจะทำให้คุณมีพลังชีวิตที่จะจัดการกับเรื่องราวต่างๆ ของชีวิตได้ดีขึ้นเมื่อไปเที่ยวแล้วเจอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ก็ให้ไปกราบสักการะขอพร ไม่จู้กัควาดลงไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพองค์ใด ขอให้เป็นสิริมงคลสิ่งที่ดีที่คุณเดินทางผ่าน การทำอย่างนี้จะเป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตของคุณตลอดทั้งปี และเปิดรับดวงดี ในปีหน้า



ราศีพิจิก

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.

ดวงชะตาของท่านมีทั้งมุมที่ดี และมีเคราะห์หวนกลับมา คุณควรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบูชาหรือกราบสักการะ เพื่อเพิ่มบารมีในทางเกรงขามหรือจัดเหตุอุบายภัย เทพเจ้ากวนอู จะเสริมความแข็งแกร่งในดวงของท่านได้



ราศีธนู

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 15 ม.ค.

ควรสวดระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และเพิ่มการสวดระลึกถึงคุณเมตตา มารดาที่ได้ชุบเลี้ยงอุ้มชูมาจนโตแล้วแล้วกราบ และสวดระลึกถึงคุณครูอาจารย์ที่ได้บ่มสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ ทาน แล้วกราบลง ก่อนที่จะหลับนอนแต่ละวัน เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูแก่เวที่ อันจะส่งผลให้ทานมีพลังเสริมขึ้นในเรื่องบารมีในการคบหาสมาคมกับผู้อื่น จะแคล้วคลาดจากการถูกใส่ร้าย



ราศีมีถ

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 16 ม.ค. – 12 ก.พ.

ควรเข้าปฏิบัติกรรมกร ปฏิบัติ หรือศึกษาธรรมะสัก 7 วัน เป็นอย่างน้อย เพื่อช่วยในเรื่องของการมีสติ และลดมิถจากรูที่มีมาก จะได้ไม่โช้วกรรมในกรตัดสินใจขาดเหตุและผล ช่วยทำให้ทานพ้นเคราะห์ในชวปี 2552 ได้อย่างสวยงาม หรือจะให้ดียิ่งขึ้นควรไปสักการะหลวงพ่อโสธรที่ฉะเชิงเทราจะช่วยให้คุณมี ความนิ่งใจมากขึ้น



ราศีกุมภ์

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 13 มี.ค.

ไม่ว่าท่านเดินทางไปไหน เมื่อเห็นอุบรจากเงินในสถานที่นั้นๆ ขอให้ท่านหยุดเงินบริจาคตามแต่ทุนทรัพย์ที่มี ทางที่ดีช่วงนี้เตรียมเหรียญในกรบ่ไปไว้อย่างพอ ไปห้างเจออุบรจากก็หยุด ไปธนาคารเจออุบรจากก็หยุดก็หยุด ไปวัดเจออุบรจากก็หยุด เจอขอทานก็บริจาค ซึ่งถือว่าเป็นการแก่เคส เรื่องร้ายๆ หรือหนักๆ ที่จะเกิดขึ้นก็จะเบาบาง เพราะทานเสียทรัพย์ตลอด อีกทั้งถ้ามีโอกาสไปเดินนำมันจะเกี่ยตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือบริจาคคา ไฟให้วัด ก็จะทำให้เหมือนเป็นการเปิดทางสว่างให้ทานในการมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหา เห็นทางสว่างของชีวิต



ราศีเมษ

☘️ท่านที่เกิดระหว่าง 14 มี.ค. – 12 เม.ย.

ควรจุดรูป 8 ดอกสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทานให้ความเคารพนับถืออยู่เป็นประจำ อาทิพระคเณศวรเป็นต้น แล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เพื่อตั้งจิตอธิษฐานในการขอพรและความคุ้มครองจากเทพที่ทานให้ความเคารพ ในที่ที่ทานทำงานเป็นประจำ จะเสริมดวงการจุดตะเกียงหอมแบบสาดด้วยก็จะยิ่งเสริมให้มีความคิดหรือสติปัญญาในการทำงานอย่างดียิ่งขึ้น